



ประกาศเทศบาลตำบลแม่ชะจาน

เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้งาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

ด้วยเทศบาลตำบลแม่ชะจาน ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ และครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ ซึ่งมีรายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ และข้อกำหนดเงื่อนไข ดังนี้

๑. สิ่งของทั้งหมดตามประกาศขายทอดตลาด โดยวิธีการขายทอดตลาดให้สุ้ราคาด้วยวาจา โดยเสนอราคาเป็นเงินบาทอย่างเดียว ซึ่งการตัดสินชี้ขาดในเรื่องตัวบุคคลผู้สุ้ราคาสูงสุดได้ และราคาในการขายทอดตลาดพัสดุนั้น ประชานกรรมการดำเนินการขายทอดตลาดฯ จะแสดงการตกลงด้วยการนับ ๑ - ๓ พร้อมกับเคาะไม้ ทั้งนี้ การตัดสินชี้ขาดของคณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาดฯ ให้ถือเป็นที่สุด เริ่มต้นที่ราคาขั้นต่ำตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ในระหว่างการประมูลขายทอดตลาดพัสดุ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา หากมีการทะเลาะวิวาท หรือใช้ความรุนแรง พุดจาเสียงดัง ช่มชู้ หรือแสดงวาจาอันไม่เหมาะสม ระหว่างผู้เข้าประมูลด้วยกัน หรือระหว่างผู้ประมูลและคณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาดฯ หรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการ คณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุฯ สามารถหยุดพักการประมูลได้จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติตามดุลยพินิจที่คณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาดฯ เห็นควรจึงดำเนินการประมูลต่อไป หากเริ่มการประมูลครั้งที่สองยังมีผู้เข้าร่วมประมูล เกิดการทะเลาะวิวาทหรือใช้ความรุนแรง พุดจาเสียงดัง ช่มชู้หรือแสดงวาจาอันไม่เหมาะสมอีกครั้ง คณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาดฯ สามารถเชิญผู้เข้าร่วมประมูลออกจากการประมูลในรายการขณะนั้น โดยคำสั่งการของคณะกรรมการดำเนินการขายทอดตลาดฯ มีอำนาจสูงสุดและผู้ประมูลไม่มีสิทธิ์โต้แย้งคำสั่งการในขณะนั้นได้ และผู้ประมูลสามารถร้องเรียนต่อเทศบาลตำบลแม่ชะจาน

๒. ผู้ประสงค์จะเข้าประมูลสุ้ราคาซื้อในการขายทอดตลาดต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประมูล ณ เทศบาลตำบลแม่ชะจาน พร้อมแสดงหลักฐาน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน กรณีเป็นนิติบุคคลต้องแนบหนังสือรับรองนิติบุคคลและหนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) เพื่อเป็นหลักฐานการเข้าสุ้ราคา

๓. กรณีเข้าประมูลสุ้ราคาแทนกันให้นำใบมอบอำนาจ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนหรือหลักฐานอื่นใดที่มีกฎหมายรับรอง ซึ่งต้องมีรูปถ่ายและสามารถแสดงตนได้

๔. ผู้ประมูลสุ้ราคาซื้อในการขายทอดตลาดได้ ต้องลงนามในเอกสารยืนยันราคาสิ่งของจากการขายทอดตลาดโดยทันที พร้อมชำระเงินเต็มจำนวนที่ประมูลได้ในทันที ภายในวันที่ผู้สุ้ราคาเสนอราคาสูงสุดได้ไม่เกิน ๑๖.๓๐ น. ของวันที่ประมูลขายทอดตลาดได้ หากผู้สุ้ราคาไม่ชำระให้ครบถ้วนภายในกำหนดเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์ และทางเทศบาลตำบลแม่ชะจาน จะนำพัสดุดอกขายทอดตลาดอีกครั้งถ้าได้รับเงินเป็นจำนวนสุทธิค้มราคา และค่าขายทอดตลาดในครั้งนี้ ผู้สุ้ราคาสูงสุดได้ใน ครั้งนี้ต้องรับผิดชอบในส่วนที่ขาดนั้น

/๕. การชำระเงิน

๕. การชำระเงินจะต้องชำระเป็นเงินสด หรือเช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่ายลงวันที่ที่ใช้เช็คนั้นชำระแก่เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่ชะงานและออกใบเสร็จรับเงินให้ไว้เป็นหลักฐาน

๖. เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้วผู้ประมูลสุ้ราคาได้ต้องขนสิ่งของที่ซื้อออกจากบริเวณที่เก็บของเทศบาลตำบลแม่ชะงาน ภายใน ๗ วันทำการ ถ้าไม่ขนออกตามระยะเวลาที่กำหนดนี้ เทศบาลตำบลแม่ชะงาน ขอสงวนสิทธิ์ที่จะรับสิ่งของดังกล่าวไปดำเนินการขายใหม่ โดยไม่มีการผ่อนปรนให้

๗. หากมีค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการดำเนินการทางทะเบียน ผู้สุ้ราคาได้จะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด และผู้สุ้ราคาจะต้องลบตราสัญลักษณ์ ตัวอักษร หรือเลขอื่นใดที่สื่อความหมายว่าเป็นเทศบาลตำบลแม่ชะงาน และต้องขนย้ายพัสดุที่เสนอราคาได้ทั้งหมดออกจากบริเวณที่พัสดุนั้นตั้งอยู่ด้วยค่าใช้จ่ายของตนเอง ให้เสร็จสิ้นภายใน ๗ วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ชำระเงินครบถ้วน หากล่วงเลยกำหนดดังกล่าว เทศบาลตำบลแม่ชะงานจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นได้

๘. เทศบาลตำบลแม่ชะงานทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะขายหรือยกเลิกการขายทอดตลาดนี้เสียก็ได้ ถ้าเห็นว่าราคาสูงสุดที่ประมูลสุ้ราคาเสนอนั้นยังไม่เป็นที่พอใจ ในกรณีเช่นนี้ผู้เข้าร่วมประมูลสุ้ราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

๙. เทศบาลตำบลแม่ชะงาน จะทำการโอนทะเบียน ยานพาหนะให้ผู้ประมูลสุ้ราคาซื้อเมื่อได้ชำระเงินครบถ้วนแล้ว ค่าใช้จ่ายในการโอนทะเบียน ผู้รับโอนต้องเสียค่าโอนรวมตลอดทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี) เองทั้งสิ้นที่พึงมีทั้งหมด

๑๐. ในการขายทอดตลาดครั้งนี้ ไม่อนุญาตให้ผู้อำนวยความสะดวกการขายทอดตลาด หรือบุคคลที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานของเทศบาลตำบลแม่ชะงาน เข้าสุ้ราคาหรือใช้ให้บุคคลใดเข้าสุ้ราคาแทน

๑๑. ผู้สนใจให้ติดต่อขอคุณสมบัติสิ่งของที่จะขายได้ ณ สถานที่ ในวันเวลาราชการ ในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๘ ระหว่างเวลา ๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. โดยเจ้าหน้าที่เป็นผู้นำไปดูและชี้แจง

๑๒. กำหนดการลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๔.๓๐ น. เพื่อความเรียบร้อยเทศบาลตำบลแม่ชะงานไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประมูลการขายทอดตลาดในครั้งนี้

๑๓. กำหนดการขายทอดตลาดโดยวิธีประมูลสุ้ราคาด้วยวาจาในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่ชะงาน ตั้งแต่เวลา ๑๔.๔๕ น. เป็นต้นไป

๑๔. หากมีความจำเป็นที่ทำให้การดำเนินการตามประกาศนี้ล่าช้า หรือต้องมีการยกเลิกการขายทอดตลาด เทศบาลตำบลแม่ชะงาน จะแจ้งให้ทราบโดยไม่ต้องรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘


(นายเทียนชัย จันทร์เครือ)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่ชะงาน

รายละเอียดแนบท้ายประกาศ

กรณีพัสดุชำรุด/เสื่อมสภาพ/หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ลำดับ	รายการครุภัณฑ์	หมายเลขครุภัณฑ์	จำนวน	สรุปราคาประเมินขั้นต่ำ	เคาะราคา เพิ่มขึ้นครั้งละ (บาท)
	ครุภัณฑ์สำนักงาน				
1	เก้าอี้พลาสติก เกรด A Superware	401-52-0773 ถึง 401-52-0172	200 ตัว	1,380.-	100.-
2	เก้าอี้ทำงาน	401-52-1085	1 ตัว	15.-	1.-
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง				
3	รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รถดับเพลิง ทะเบียน บพ 6078 เชียงราย) ยี่ห้อ ISUZU สีแดง	006-25-0001	1 คัน	100,000.-	1,000.-
4	รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (ทะเบียน กจ 1190 เชียงราย) ยี่ห้อ FORD สีเทา พร้อมบันได	002-47-0002 และ 002-50-0004 (บันได)	1 คัน	60,000.-	1,000.-



4

วันจดทะเบียน	28 ต.ค. 2525	เลขทะเบียน	๗ก ๗-6078 / จังหวัด เชียงราย
ประเภท	รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล	(รย. 3) ลักษณะ	รถดับเพลิง
ยี่ห้อรถ	ISUZU	แบบ	รุ่นปี ค.ศ.
สี	แดง	เลขตัวรถ	อยู่ที่
ยี่ห้อเครื่องยนต์	ISUZU	เลขเครื่องยนต์	
อยู่ที่	ซ้ายเครื่อง	ชื่อเพลิง	ดีเซล
จำนวน	6 สูบ	ซีซี	แรงม้า 3 เพล่า 6 ล้อ ยาง 6 เส้น
น้ำหนักรถ	6000	ก.ก.	น้ำหนักบรรทุก/น้ำหนักลงเพล่า
น้ำหนักรวม	6000	ก.ก.	ที่นั่ง

ไฟเขียวแล้ว

คืนแผ่นป้ายทะเบียนรถแล้ว

๕/10/11/64

1078995



รายการจดทะเบียน

วันจดทะเบียน 1 ก.พ. 2548 เลขทะเบียน กกจ 1190 จังหวัด เชียงราย
 ประเภทรถขนที่นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน / (รบ. 1) ลักษณะ นั่งสองตอนท้ายบรรทุก
 ยี่ห้อรถ FORD แบบ รุ่นปี ค.ศ.
 สี เทา เลขตัวรถ อยู่ที่ หน้าขวา
 ยี่ห้อเครื่องยนต์ FORD เลขเครื่องยนต์
 อยู่ที่ ขวาเครื่อง เชื้อเพลิงดีเซล เลขถังแก๊ส
 จำนวน 4 สูบ 499 ซีซี แรงม้า 2 เฟลา 4 ล้อ ยาง 4 เส้น
 น้ำหนักรถ 1750 กก. น้ำหนักบรรทุก/น้ำหนักลงเฟลา กก.
 น้ำหนักรวม 1750 กก. ที่นั่ง 5 คน

